



การ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังถึงก้าวแรกหลังจากจบจากมหาวิทยาลัยว่า จบมาแล้ว 5 ปี คณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการทำขนมขบเคี้ยวตั้งแต่เด็กในเรื่องของการทำธุรกิจที่บ้าน ดังนั้นแต่เดิมคุณปลามีความตั้งใจว่าหลังจากจบจะไม่ทำงานที่บ้าน เพราะอยากได้ความรู้และประสบการณ์ข้างนอกก่อนค่อยกลับมากทำ แต่ระหว่างที่ทำงานก็ได้เข้ามาช่วยทำงานกับที่บ้าน

โดยเริ่มจากการเข้ามาช่วยงานในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ คุณปลาเล่าต่อว่า หนี้ของบริษัทนั้นมีมาตั้งแต่สมัยที่เกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง ซึ่งทางสถาบันการเงินเจ้าหนี้ได้พักหนี้ไว้ ดังนั้นทางครอบครัวจึงหาผู้ร่วมทุนโดยเป็นบริษัทจากสิงคโปร์ และจึงได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ และเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมต้องเข้ามาทำงานที่บริษัทของครอบครัว หลังจากได้เข้ามาทำงานอย่างเต็มตัว ทำให้คุณปลาได้เรียนรู้หลายอย่าง

ในช่วงแรกที่เข้ามาทำงานนั้น คุณปลาไม่ได้มีหน้าที่หลักแต่เข้าไปช่วยวางแผนหรือออกความคิด ประชุมตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนทุกวัน ทำให้ซึมซับสิ่งต่างๆ ของบริษัทเข้าไป และได้เห็นว่าการที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จไม่ได้มีมาง่ายๆ ต้องอดทนและต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ จนวันนี้คุณปลายอมรับว่ารู้สึกสนุกกับการทำงาน พร้อมย้ำว่าในช่วง 5 ปีที่เข้ามาทำงานได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ อย่างมาก

พร้อมทั้งเล่าถึงความฝันของตัวเองว่า อยากมองเห็นธุรกิจของตัวเองอีก 100 ปีเป็นอย่างไร อยากให้เป็นธุรกิจ



ของครอบครัวยังคงอยู่ ถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นคือการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะถ้าจะหวังว่ารถลูกลานเติบโตมาสิบหวอดไปเรื่อยๆ นั้น สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ไม่มีความแน่นอน แต่การเข้าตลาดฯ มีระบบดี มีผู้เชี่ยวชาญ ก็ยังคงอยู่ระยะยาว ดังนั้นจึงต้องพยายามอธิบายไปเรื่อยจนคุณพ่อและพี่น้องในครอบครัวเห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม คุณปลาเล่าให้ฟังถึงการทำงานว่า “แม้ว่าจะเป็นลูกของเจ้าของกิจการ แต่ในด้านการบริหารงานและเพื่อนร่วมงานนั้น ใครที่เป็นผู้ใหญ่ เราอ่อนน้อมเข้าไป เขาก็จะเอ็นดูเราและให้ความรู้กับเรา ส่วนกลุ่มที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้ถือว่าเราเป็นลูกเจ้าของกิจการ เพราะตอนแรกที่ทำงาน ปลา ก็เข้าทำงานเหมือนพนักงานทั่วไป คือตอบรับ วางตัวปกติ และเวลาทำงานก็ใช้เหตุผล ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือมาโดยตลอด”

คุณปลาเล่าอีกว่า การทำงานจะต้องมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าเสมอ ดังนั้นธุรกิจน้ำตาลเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นของธุรกิจอื่นอีกจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความคิดต่อยอดเพิ่มผลิตภัณฑ์ หรือขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ พร้อมย้ำว่า ในฐานะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องขังประสบความสำเร็จ ออกภาคให้กับคนรุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีก.

ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล มุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าเสมอ



ปริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับสามของประเทศไทย และโรงงานเกษตรไทยเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก

ซึ่งแต่เดิมรู้จักในนามกลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ที่ก่อตั้งโดยคุณจรรยา และคุณหทัย ศิริวิริยะกุล ในช่วงปี พ.ศ. 2500 เริ่มจากการเป็นผู้กระจายสินค้าน้ำตาลและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตน้ำตาล และได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดทายาทรุ่นที่ 3 ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล หรือคุณปลา ที่เติบโตมากับธุรกิจน้ำตาลของครอบครัวภายใต้ความที่ไม่อยากทำงานที่บ้าน

แต่มาวันนี้ คุณปลา หรือ ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล นั่งตำแหน่งกรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชู